



ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

เรื่อง การมอบนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน มีเป้าหมายชัดเจน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ เตรส (๑) จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้ทุกส่วนราชการได้ถือปฏิบัติ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่เป้าหมายหลักของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ คือ “การบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล” ดังนี้

๑. การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนตามแนวนโยบายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่นายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๒. ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จำเป็นประจำสายงาน และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

๓. ให้พนักงานครูเทศบาล ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

๔. ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาและยกระดับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุก มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว เป็นไปตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดไว้

๕. ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักของการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย หลักพื้นฐาน ๖ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสุวัลลีย์ ชนกล้าชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์